



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2562 หน้า 12 มูลค่าข่าว 310,619.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

จัดทัพกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ฯ บริหารจัดการครบวงจร



กระทรวงต้นแบบรับโลกดิจิทัล

“กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จะเป็นกระทรวงต้นแบบของกระทรวงรูปแบบใหม่ที่มีความคล่องตัว ทำหน้าที่เป็นฝ่ายกำหนดนโยบาย ประสานและสนับสนุนให้สถาบัน อุดมศึกษาผลิตและพัฒนางานวิจัย สร้างนวัตกรรมตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาล ทั้งเป็นการปฏิรูปการอุดมศึกษาให้ทันกับ ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง”

เป้าหมายหลักของการจัดตั้งกระทรวงใหม่ จาก ส.นพ.อุดมคตินทร มช.ศึกษาธิการ ผู้ที่มีส่วนร่วมปลูกปั้นมาตั้งแต่ต้น ซึ่งสานต่อแนวทางการแยกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ออกจากกระทรวง ศึกษาธิการ โดยการผลักดันของมติที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย (ทปอ.) จนเมื่อได้ก้าวเข้ามาเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา การสานต่อจึงเป็นรูปเป็นร่าง โดยรวม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วท.) เข้าไว้ด้วยกัน

ล่าสุดสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ผ่านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 10 ฉบับ เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับที่รัฐบาลได้จัดตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อน เพื่อการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อเดินหน้านางานนี้ให้สำเร็จ โดยใน ส่วน สกอ.กำลังเร่งวางภารกิจ และกรอบอัตรากำลังให้ สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ เพื่อรวมกับสำนักงานปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นสำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษาฯ ส่วนมหา- วิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ มหา- วิทยาลัยในกำกับรัฐ 25 แห่ง, มหาวิทยาลัยรัฐ 9 แห่ง, มหา-

วิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง, วิทยาลัยชุมชน 1 แห่ง ซึ่งกระทรวงใหม่จะส่งเสริม ให้มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมปรับสถานะไปเป็นมหาวิทยาลัย

ในกำกับรัฐ

หันมาทาง กระทรวงวิทยา- ศาสตร์ เทคโนโลยี รส.นพ.สรนิต

สีฉกรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งกำลังจะได้ชื่อ ว่าเป็นปลัด วท.จนสุดท้าย ระบุตอนหนึ่งว่า “เชื่อว่าทิศทางประเทศไทยหลังการเกิดขึ้นของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะดีขึ้น” พร้อมฉายภาพกรอบเวลา หรือไทม์ไลน์ (Timeline) ผู้กระทรวงใหม่ ที่รวมเอา กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ, สกอ., สำนักงาน วิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย (วช.) เข้าด้วยกันว่า

“หลังกฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษา 10 ฉบับใน เดือนพ.ค.นี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษาฯ ต้องจัด โครงสร้างอัตรากำลังให้เสร็จภายใน 3 ปี โดยใช้ เวลา 90 วันนับจากกฎหมาย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือเดือน ก.ค. จัดทำกฎกระทรวงแบ่งส่วน ราชการ โอนบุคลากรตาม โครงสร้าง จัดตั้งกองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



(ววน.) จากนั้นอีก 90 วันหรือเดือน ค.ค.จะต้องมีการสรรหาและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ 4 ชุดคือ สถาบันโยบายการอุดมฯ คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสถาบันโยบายการอุดมฯ

(สอวช.) และคณะกรรมการอำนวยการในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ภายใน 180 วัน และอีก 90 วัน ประมาณเดือน ธ.ค.2562 ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.), คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา(กมอ.) และอีก 2 ปีคือประมาณเดือนเม.ย.2564 การจัดทำระเบียบข้อบังคับต่างๆเสร็จสิ้น ขณะที่ปี 2565 การเปลี่ยนผ่านสู่กระทรวงใหม่น่าจะแล้วเสร็จ” รศ.นพ.สรนิตกล่าวว่า สำหรับการเปลี่ยนแปลงในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หน่วยงานแรกที่มีการปรับเปลี่ยนแล้วคือ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารหรือ ฟู้ดอินโนโพลิส ย้ายไปอยู่สังกัดของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ส่วนอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จะต้องย้ายไป สวทช. ขณะที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) หน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยที่มีอายุ 128 ปี ต้องเปลี่ยนจากราชการไปเป็นองค์การมหาชนภายใน 3 ปี คือ ประมาณเดือน เม.ย.2565 โดยได้เปลี่ยนชื่อไปเป็น “สถาบันวิทยาศาสตร์บริการ” แล้ว ส่วน วช.จะต้องมีการประเมินประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติราชการเมื่อครบ 3 ปี

“กระทรวงใหม่จะนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเช่น ควอนตัม-คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีใหม่ที่จะพลิกโลกทั้งใบ จนถึงขั้นเปลี่ยนนิยายวิทยาศาสตร์ให้กลายเป็นความจริงได้มาใช้ประโยชน์ให้เกิดกับประเทศ และประชาชนหรือการใช้วิทยาศาสตร์ไปยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศ” ปลัดวท.ระบุ

“ทีมการศึกษาและทีมข่าววิทยาศาสตร์” ขอฝากความหวังไว้กับคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูปการอุดมศึกษาฯ และรัฐบาลใหม่ เดินหน้าปฏิบัติภารกิจต่างๆให้สำเร็จตามแผนงานที่กำหนด

เพื่อสานฝันประเทศไทย บนเวทีนานาชาติบนโลกดิจิทัลอย่างเต็มภาคภูมิ.